

Đấu Tranh Để Sinh Tồn của Dân Tộc Việt Nam

Thưa Quý vị,

Cho đến nay, toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước, đều biết chắc ông Hồ Chí Minh (HCM), một người cộng sản thuần thành, tay sai Cộng sản Quốc tế -CSQT (Xem file: [Hồ Chí Minh.pdf](#) . HCM đã RƯỚC VOI VỀ GIÀY MÃ TỔ, đem Chủ nghĩa Cộng sản (CNCS) phi nhân sai lạc về phá nát quê hương, giết hại hàng triệu dân lành vô tội qua hai cuộc chiến trước năm 1975, và gieo bao tai ương tang tóc từ sau ngày cướp Chính quyền từ tay Chính phủ hợp pháp Trần Trọng Kim 19/8/1945. Theo ông Nguyễn Gia Kiểng thì HCM và Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) không có Tổ quốc, chỉ có Tổ quốc Liên Xô. Xem clip khoảng phút 55:40: <https://youtu.be/tgaJkaYrLS8?>. Vì vô tổ quốc, ông Hồ và ĐCSVN đã can tội BÁN NƯỚC, nên ông ta không ngại hứa với Thủ tướng TC, Chu Ân Lai, khi thành lập ĐCSVN năm 1930 tại Hồng Kông, bất chấp quyền lợi của đất nước và dân tộc Việt Nam. Hồ hứa : "Việt Nam và Trung Quốc tuy hai mà một. Một dân tộc. Một nền văn hoá. Một phong tục. Một Tổ quốc. Nếu giúp chúng tôi thắng Pháp, thắng Nhật, thắng tất cả bọn tư bản vùng Đông Nam Á, nắm được chính quyền, thì nợ viện trợ sẽ trả dưới mọi hình thức, kể cả cắt đất, cắt đảo, lùi biên giới nhượng lại cho Trung Quốc, chúng tôi cũng làm để đền ơn, đáp nghĩa!". Lời hứa của HCM với Chu Ân Lai đúng bao nhiêu phần trăm, ta không rõ. Nhưng với những việc làm lệ thuộc vào TQ trong 80 năm qua thì nhiều vô kể. Ba bằng chứng rõ nhất là :1/ Trận Hải Chiến bảo vệ Hoàng Sa của Hải Quân VNCH ngày 19/1/1974, khiến 74 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam hy sinh, nhưng ĐCSVN lên tiếng ủng hộ TC chiếm đảo của VN. 2/ ĐCSVN đã không cho phép Hải Quân Việt Nam bắn trả TC khi chúng chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam ngày 14/3/1988, khiến 64 chiến sĩ HQVN hy sinh. 3/ ĐCSVN đã dâng cho TC 760 KM2 đất liền biên giới trong đó mất Ải Nam Quan và Thác Bản Giốc; và mất 11,000 km2 trên biển thuộc lãnh hải VN. Xin xem : [IMG_2001.jpg](#) Ngoài Hồ, TBT Lê Duẩn cũng xác nhận: "Đánh Mỹ cho Liên Xô và Trung cộng"; hay TBT Nguyễn văn Linh: "Mất nước hơn mất đảng", cũng cho ta rõ CSVN đã bán nước.

Vì bán nước, nên chúng đã Hèn Với Giặc -Ác Với Dân. Nhìn tấm hình này của Phạm văn Đồng với Công Hàm Bán nước 14/9/1958 của ông ta, và lời nói xác xược của Đồng với Quân Cán Chính VNCH sau khi cưỡng chiếm Miền Nam: "Giải phóng Miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất của chúng. Xe chúng nó ta đi; vợ chúng nó ta lấy; con chúng nó ta bắt làm nô lệ; còn chúng nó ta đẩy đi kinh tế mới, và nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết dần chết mòn. Đỗ Mười, TBT /ĐCSVN

Thưa bạn đọc, ĐCSVN đã phạm quá nhiều tội ác với nhân dân VN từ tám thập niên qua. Nhiều đến nỗi lá rừng ghi không hết, nước biển rửa không sạch. Những tội ác ấy đáng bị cả loài người nguyên rủa, trời trừng phạt! Với chế độ bán nước hại dân này, chúng chỉ biết đàn áp bóc lột dân để giữ được quyền và tiền cho bản thân, gia đình và phe nhóm. Do đó, dân ta phải tìm cách đấu tranh, để chấm dứt sự thống trị của chúng. Vì áp lực của dân, nên tám mươi năm qua, nhiều lần, chúng tìm cách "Xả xú bắp", để dân bớt chống. Sau đó, chúng lại tiếp tục đàn áp và bóc lột dân. Mới đây, Tô Lâm , TBT /ĐCSVN nói về "Kỷ Nguyên Vươn Minh", chẳng khác gì "Kỷ Nguyên Đầu Tàu". Vẫn lãnh đạo đến nói rồi đi. Vẫn tuyên giáo hô hào làm việc...cũ. Cũng Tô Lâm dùng chữ "nghẽn" khiến dân tưởng chúng sẽ đổi mới chính trị; nhưng không, chúng vẫn tiếp tục gia tăng đàn áp tiếng nói của dân, nghe đâu, TL mới tăng lương

cho dlv từ 3 đế 5 củ để giữ chế độ. Vẫn quyết giữ điều 4 Hiến Pháp để muôn năm trường trị, mặc dân oán than! Cái lưu manh đều cáng là quan chức đưa cho con học nước ngoài như Mỹ và "tuồn tài sản cướp được" để "an hưởng" về hưu ở Mỹ v.v..Nguy hiểm hơn nữa là nguy cơ Hán hoá gần kề . Đó là điều chúng ta cần suy nghĩ!!! Vì tương lai hạnh phúc của dân tộc, để TỔ QUỐC VIỆT NAM được trường tồn. Để CHÁU CON RỒNG TIÊN vẫn được sống có phẩm giá làm người! Chúng ta phải đấu tranh tạo áp lực bắt Tô Lâm phải từ bỏ "Xây dựng xã hội chủ nghĩa" để đất nước được phát triển. Nếu không, ta mãi mãi thấy: Hoa Kỳ, Cường quốc kinh tế, quân sự; Nhật: Cường quốc kinh tế, bằng phát minh...; Đức: Cường quốc kinh tế, cơ khí...; Nam Hàn: Cường quốc kinh tế, chip điện tử... Còn Việt Nam: Cường quốc cơ bắp, ăn xin. Vì đó là kết quả của "Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc", theo bà Nguyễn thị Quyết Tâm, Phó Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân TP Sài Gòn.

Nhưng đấu tranh cách nào để mọi người đều có thể tham gia, dẫn đến thành công. Đó là Đấu Tranh Bất Bạo Động. Đây là đề tài rộng không thể trình bày hết trong bài viết này. Ở đây, tôi chỉ xin ngắn gọn là nhiều người VN mong muốn VN có dân chủ, và mỗi người đưa ra giải pháp để giải quyết, nhưng cần tôn trọng nhau. Chúng ta dù bất đồng, nhưng không bất hòa rất đáng quý. Khác với ĐCSVN, chúng quyết giữ Đảng, nhưng sẵn sàng tiêu diệt nhau như ta thấy. Đây là điều khác biệt giữa ta và CS độc tài. Một ví dụ rõ nét là hiện tượng Chinh trị Mỹ với hai khuynh hướng ủng hộ hay chống TT đắc cử Donald Trump. Người ủng hộ thì nghĩ sẽ dùng ảnh hưởng của TT Trump để chuyển hóa VN thành dân chủ, như bài "Hãy Nhìn Lại Cuộc Bầu Cử ở Mỹ năm 2024 của anh Lê văn Hoàng viết tại Houston, Tx, ngày 16/11/24, qua file : [HoangLe.pdf](#) .

Thưa Quý vị, Muốn đấu tranh thành công, chúng ta cần đoàn kết tạo sức mạnh, chúng ta cần thông cảm nhau. Chúng ta chủ trương đa nguyên, đa đó cần lắng nghe những tiếng nói xây dựng từ mọi phía. Khác biệt không có nghĩa là sai lầm, phê bình không có nghĩa là đánh phá. Chúng ta nên chấp nhận khác biệt, coi đó là cơ hội lắng nghe.

Theo anh Lê văn Hoàng, thì việc làm ăn giữa Mỹ và Việt Nam mới đây, sẽ là cơ hội tốt để chuyển hóa Việt Nam thành nước có tự do dân chủ. Tôi không đồng ý với anh, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của anh. Chúng ta bất đồng, nhưng không bất hòa, vì chúng ta đồng lòng là phải Dân chủ hóa Việt Nam, chỉ khác nhau cách làm. Đó là sự khác biệt giữa những người Việt Nam yêu chuộng tự do dân chủ, khác với ĐCSVN độc tài, ai khác ý là tiêu diệt! Anh Phạm ngọc Cửu, người đã từng ủng hộ TT đắc cử Donald Trump cả ba lần bỏ phiếu năm 2016, 2020, và 2024. Nhưng cái nhìn khác với anh Hoàng. Anh Cửu là cựu Phó Tỉnh Trưởng, tỉnh Bình Thuận, một nhân sĩ trí thức tại Orlando, Florida, trong bài Hãy Xuống Đường đăng trong báo Gia Đình tháng 9/2019, có viết: " Xin thẳng thắn với lời thật mất lòng rằng việc của dân tộc VN, thì chính người VN phải lo; tại sao lại trông chờ người khác lo giùm!?. Chúng ta phải biết, không ai thương và lo cho dân tộc VN bằng chính người VN phải biết thương và lo cho dân tộc mình! Chỉ có sức mình mới giải phóng được đất nước; mới bảo vệ được chủ quyền Quốc Gia, độc lập Dân tộc, và toàn vẹn lãnh thổ. Không có nội lực mà nhờ người khác, chỉ làm tay sai cho họ!". Nhận xét của Anh Cửu rất chính xác. Và đó chính là tinh thần tự túc, tự lực, tự cường của Tổ tiên ta trong gần 5000 năm xây dựng và bảo vệ đất nước trước kẻ thù phương Bắc mạnh gấp bội! Thừa hưởng tính anh hùng bất khuất của Tổ tiên, chúng ta cần xiển dương tinh thần đó để ĐÚNG VỮNG BẰNG ĐÔI CHÂN trong cuộc đấu tranh giành lại tự do dân chủ cho đất nước và dân tộc. Ý của Anh Cửu cũng đồng nghĩa với ý kiến của Cô Trần Kim, mà tôi có đăng trong bài viết " Sức Mạnh Dân Tộc- Một Sức Mạnh Vạn Năng". Cô Kim viết: "..Xin đừng ngồi chờ sung rụng, mà hãy lấy sức mình làm chính để đấu tranh.... .." Anh Hoàn Việt và

Nhóm của Anh, mới đây lại yêu cầu tôi nói rõ hơn về Đấu Tranh Bất Bạo Động (ĐT/BBĐ). Xin thưa vắn tắt, ĐT/BBĐ là phương thức tốt nhất rất ôn hoà và nhân bản, để Dân Chủ Hóa đất nước, mà mọi người già trẻ trai gái đều có thể tham gia với kết quả tối đa mà tổn thất tối thiểu.

ĐT/BBĐ là lấy sở trường của ta đánh sở đoản của địch và chắc chắn sẽ thắng, vì ta có Chính Nghĩa(CN), một sức mạnh vạn năng có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. CS không có CN, chúng chỉ là bọn tiếm quyền không được dân bầu làm lãnh đạo, và đang bị toàn dân âm thầm hay công khai chống đối dưới mọi hình thức. Do đó, ĐT/BBĐ đang xói mòn quyền lực của chế độ, làm gia tăng sức mạnh đấu tranh, hay góp phần phát triển Xã Hội Dân Sự nhằm bảo vệ quyền lợi của chính mình và xã hội. Đó là những công việc mà ai cũng có thể tham gia, không phân biệt giới tính tuổi tác, tùy hoàn cảnh, khả năng, và phương tiện của mình. Ví dụ: tham gia các nghi lễ tôn giáo bất chấp sự ngăn cản của chế độ; giáo dục con em những điều hay lẽ phải, những sự thực mà chế độ cố tình che giấu, bóp méo; từ chối không gia nhập đoàn thể mà chế độ "đề nghị" hay bắt buộc; phổ biến nhạc, vẽ, thơ nói lên bất công của chế độ; đồng loạt làm giảm năng suất nơi công xưởng; lập bản lên án, thỉnh nguyện thư; chống đối hay thuyết phục bằng biểu tượng; loan tin qua máy vi tính, điện thoại cầm tay; cô lập cá nhân bạo quyền; tuần hành và tưởng niệm người bị bắt bớ hy sinh cho dân chủ tự do; đình công; khiếu kiện; tẩy chay các cơ sở làm ăn thương mại của giới cầm quyền; không tuân thủ luật lệ mơ hồ bất chính; kêu gọi sự bất hợp tác của cộng đồng thương mại hay viện trợ của thế giới trong các hợp đồng chỉ làm lợi, làm giàu cho kẻ có chức quyền; không chấp nhận kết quả tuyển cử độc diễn của chế độ v.v...ĐT/BBĐ sẽ giúp người dân dễ dàng tham gia những cuộc đình công bãi thi, học sinh không đến trường, và biểu tình khắp nơi v.v.. Khi đó, quân đội công an dễ dàng bỏ cuộc, và họ có thể cùng dân đấu tranh như nhiều cuộc ĐT/BBĐ trên thế giới đã xảy ra v.v.. . Chỉ vào thời điểm này, thì những hiện tượng bạo động mà có người nghĩ tới, cũng có thể xảy ra, có tác dụng góp phần vào việc lật đổ chế độ. Xem thế thì việc chấm dứt độc tài CS bằng ĐT/BBĐ, đã xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Như Ông Ghandi lãnh đạo dân Ấn chống thuế muối giành độc lập cho Ấn Độ năm 1948 từ chính quyền Anh. Những cuộc Cách Mạng Dân Chủ giúp các nước Đông Âu thoát ách CS cuối thế kỷ trước. Hay các cuộc Cách Mạng Hoa Lai chấm dứt độc tài Hồi Giáo của các nước Bắc Phi đầu thế kỷ 21 . Những lợi điểm của ĐT/BBĐ như xoá bỏ độc tài CS và không cho độc tài khác xuất hiện; không gây chết chóc đổ vỡ, huỷ hoại tiềm năng vươn lên của đất nước; không gây thêm rạn nứt trong lòng dân tộc, mà còn tạo cơ hội xoá bỏ dị biệt, chấm dứt hận thù; nối kết được sức mạnh đấu tranh trong ngoài nước, và hỗ trợ của thế giới. Cuộc đấu tranh của ta có CN, nên đã được nhiều người tham gia, kẻ thù phải chùn bước, và thế giới đồng tình. Tổ tiên ta đã dạy: Lấy CN thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo, lấy vương đạo trừ bá đao. Chỉ có đấu tranh nhân bản đó mới thực sự chấm dứt khổ đau cho dân tộc đã phải chịu hơn 3/4 thế kỷ; mới đem lại ấm no hạnh phúc thực sự cho người dân trong một xã hội công bằng, nhân ái; con người mới được tuyệt đối tôn trọng, và cơ hội thăng tiến đồng đều. Vấn đề quan trọng là ĐT/BBĐ cần số đông góp phần. Internet và mạng xã hội là những vũ khí mà ai cũng có thể tham gia dù ở bất cứ đâu mà không sợ nguy hiểm. Nếu ta để ý thì sẽ thấy những phương tiện "ảo" trên đang góp phần quan trọng vào việc dân chủ hóa đất nước. Ví dụ thì nhiều, như biểu tình chống Formosa của 18,000 người ngày 2/10/2016, khiến quân đội và công an cởi quân phục bỏ chạy. Ngày 10/6/2018, hàng ngàn dân Bình Thuận, Phan Rang biểu tình chống Luật Đặc Khu, quân đội và công an cũng cởi quân phục bỏ chạy. Nếu ngày N, dân ta đồng loạt biểu tình nhiều nơi, thì chế độ sẽ lung lay có thể sụp.

Sau 30/4/75 CSVN cấm hát nhạc Miền Nam, nay thì không thể. Chưa bao giờ bài hát của Nhạc sĩ Nhật Ngân "Anh Giải Phóng Tôi Hay Tôi Giải Phóng Anh!" cho ta thấy rõ sức mạnh của ĐT/BBĐ. Những kết quả của ĐT/BBĐ, thì nhiều lắm, không thể kể ra đây. Nhiều khi kết quả đến rất chậm. Ví dụ hai năm trước, hơn 130 tổ chức đứng tên chung để vận động bà con ký tên tranh đấu đòi lại Hoàng Trường Sa cho Việt Nam bị TC cưỡng chiếm; <https://vietnameseparacels.org/la-thu-chung-hanh-dong-vi-hoang-sa-truong-sa> thì ngày 20/1/24 <https://vnexpress.net/viet-nam-len-tieng-ve-viec-trung-quoc-chiem-doat-hoang-sa-4703117.html> chế độ CSVN đã chính thức lên tiếng phản đối TC cưỡng chiếm Hoàng Sa mà trước đây CSVN còn đồng lõa với TC việc cưỡng chiếm này. Điều đó cho ta vững tin là THẾ TẤT THẮNG CỦA CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH CHẤM DỨT ĐỘC TÀI CỘNG SẢN. Một điều chót là xin hiểu cho rằng: Toàn thể dân tộc Việt Nam 100 triệu người từ Nam chí Bắc, đều là nạn nhân bị đàn áp và bóc lột của chế độ CSVN, nên cuộc đấu tranh này phải là giải phóng cho toàn thể đất nước, chứ không phải chỉ riêng cho Miền

Nhà giáo dục Nhật Bản Fukuzawa Yukichi từng nói: "Trời không tạo ra người đứng trên người, và cũng không tạo ra người đứng dưới người". Câu nói của Ông đã làm chấn động, bàng hoàng bao nhiêu con dân nước Nhật, làm thức tỉnh cả một dân tộc, khiến xã hội Nhật phát triển vượt bậc. Dân tộc Việt Nam giống chẳng hèn, nếu mỗi bạn đọc cùng tự nhủ: Không có ai tên là Tô Lâm được phép đứng trên mình cả, thì dân tộc Việt Nam sẽ được sống văn minh tiến bộ.

Tôi được nghe biết câu: "Nước mất mà không biết là BẤT TRÍ. Biết mà không làm là BẤT DŨNG. Làm mà không đúng là BẤT CHÍNH". Trong ba cái bất này, người Việt Nam yêu nước không có cái bất nào cả!!!

Cám ơn Quý vị đã đọc và chia sẻ.

Nguyễn Văn Lợi

Nguồn: <https://groups.google.com/d/msgid/tieng-quehuong/51e9114913ff689c9dd5e09f68315aa75820c6c3%40webmail>.

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
<http://www.vietnamvanhien.org/NguyenVanLoi.html>

www.vietnamvanhien.net

